

ทวีไฮไลต์ สุดสัปดาห์

©...pavasornp@posttoday.com

วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2554

ช่อง 3

รายการลิฟวิ่งอินเซป เวลา 07.45 น.

นก ชลิตา พาแฟนรายการเยี่ยมบ้าน อเล็กซ์ เรนเดล พร้อมสัมภาษณ์ถึงมุมมองทัศนคติการใช้ชีวิต การแบ่งเวลา ทั้งเรื่องเรียนและการทำงาน ให้สมดุล พร้อมเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแบบหนุ่มโสดหน้าโสดนี้ ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเสมอแม้ไม่มีเวลานอกจากนั้น อเล็กซ์ยังได้โชว์ฝีมือทำเมนูโปรด สลัดร็อกเกต ที่มีวิตามินเอและวิตามินซีสูง และเมนูเปปเปอร์โรนีพิซซา เลือกใส่มะเขือเทศที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ปิดท้ายสูตรหน้าโสดเครื่องดื่มเพิ่มพลังงาน และความสดชื่น บานานาสมูทตี้ช็อกโกแลต



ลิฟวิ่งอินเซป

ละครหลวงตามหาชน เวลา 09.00 น.

เล้ง (ปอย ฌักทร) แกล้งทำเป็นสำนึกผิดเพื่อเข้ามาแก้แค้นหลวงตา (สรพงษ์ ชาตรี) แทน นายก (เกริก ซิลเลอร์) ที่แพ้การเลือกตั้งหลวงตารู้สึกดีที่เล้งกลับตัวกลับใจเป็นคนดี ส่วน ยอด (เจ็บบ เชิญยิ้ม) กลับไม่ไว้วางใจในตัวเล้งเอาซะเลย จึงคอยตามติดดูพฤติกรรมอยู่

ห่างๆ เล้งอยู่ช่วยงานที่วัดอย่างมีความสุข พอเล้งกลับไปบ้าน นายกก็เร่งเร้าให้กำจัดหลวงตา แถมขู่และทำร้ายร่างกายเล้ง เล้งคิดถึงตอนอยู่ที่วัดทำให้เล้งมีความสุขมาก เล้งกำลังจะหย่อนสายไฟลงน้ำ เล้งเกิดสำนึกในบุญคุณของหลวงตาจึงหยุด ขณะที่หลวงตาเป็นตะคริว เล้งได้สติรีบวิ่งเข้าไปช่วยพยุงหลวงตาเข้าหาฝั่ง เล้งรีบจนไม่ทันระวังเตะสายไฟกระเด็นไปจุ่มน้ำโดยไม่ตั้งใจ จึงทำให้ไฟดูดตัวเอง ยอดตำหนิว่าเล้งเป็นตัวการสร้างเรื่องแยๆ ขึ้นมา เล้งยอมรับในความผิดและคิดแขวนคอฆ่าตัวตาย

ละครเฮง เฮง เฮง เวลา 10.00 น.

ตอน “สะใภ้ เซอร์ไพรส์” จากที่เคยไม่ชอบชีหน้า อาเจ็ง (ปิ๊ ปิยะมาศ) เลยไม่เชื่อที่จู่ๆ อาตง (หยวน นิธิชัย) ประกาศเป็นแฟนกับ น้องหมวย (ยิปซี ศิรินทิ) อาเจ็งเลยคิดจะพิสูจน์ความรักของทั้งคู่ เรื่องราวจะซุลมุนวุ่นวายขนาดไหน ตามลุ้นได้

ช่อง 5

วาไรตี้ชิตคอมตลก 6 ฉาก เวลา 12.50 น.

เหตุเกิดในฉาก เหตุเกิดที่มุมตึก โดยในเสาร์นี้เป็นคิวของดาราธิบดีเชณสุดสวย แก้มบ๋ม-พิมพ์นิภา จิตติธโรจน์ ที่งานนี้มารับบทเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ที่จะต้องมาโดนสองโจรเจ้าถิ่นอย่างโจรฮ้วน โหน่ง ชะชะซ่า และโจรพอม บอยพิษณุ ดักปล้นเอาของในกระเป๋า!! แต่งานนี้แก้มกลับพลิกล็อก เพราะแก้มบ๋มเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายกลับตั้งใจได้เจอสองโจรฮ้วนพอมที่โด่งดังอยู่ในตอนนี้ แก้มไม่กลัว แต่กลับขอชะงะถ่ารูปกับสองโจรเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกซะอีกด้วย!! เจอแบบนี้ทำเอาสองโจรฮ้วนและพอมถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียว

รายการซีรีส์เตอร์เคย์ เวลา 14.50 น.

เสาร์นี้ โอปอล์-เต๋ย-เจน-พลอย เปิดบ้านต้อนรับสาวสวยมากความสามารถ น้ำชา-ซีรณัฐ ยูสานนท์ เปิดกล่องความลับ เมนูโปรดประจำตัว “กล้วยน้ำว้าบด” เรื่องบนเตียงกับ “ซุนนอนสุดสวย” แต่ขาดเป็นรู และเผยมุขเก๋เก๋ ชุ่มซำม ความบ้าบิ่นที่ “ห้ามใครทำ” เด็ดขาด เพราะ “น้ำชา” ทำไม่ได้ ต้องลองทำทุกอย่าง



เกมเนรมิต

รายการเกมเนรมิต เวลา 22.25 น.

สำหรับผู้เข้าแข่งขันในโจทย์เนรมิต “เพื่อเด็ก” ระหว่างทีมของ ดิก ซีโร่ ที่ควงเพื่อนซี้ออ-สิทธิพร ฤทธินำพร ที่มาสร้าง “ลานกิจกรรมลูกเสือ” ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เขื่อนผู้ดีอุปถัมภ์) จ.นนทบุรี ปะทะโอเดียวกับทีมของสมศักดิ์ ชลาชล และไกรวิทย์ พุ่มสุโข่ กับการสร้าง “ลานจริยธรรม” ณ โรงเรียนวัดอินทร์ จ.นนทบุรี หลังจากที่ทั้งสองทีมไปคิด สร้าง ผู้ให้ในพื้นที่จริงมาแล้ว แต่ครั้งนี้ทั้งสองทีมคู่ต้องมาปะทะโอเดียวกันอีกครั้ง กับการนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการ เพื่อลุ้นการเข้าไปเป็นอีก 1 ทีมในการเข้าชิงบ้าน SCG HEIM มูลค่า 12 ล้านบาท!!

โมเดิร์นไนน์ทีวี

รายการบางอ้อ เวลา 13.30 น.

หนุ่ม คงกะพัน อาสาพาไปรู้จักกับสิ่งมีชีวิต

เล็กๆ ที่อยู่ใต้พื้นดิน หากแต่มีคุณประโยชน์มหาศาลในด้านอาหารและยา โดยเคลแรกเริ่มที่ “พิพิธภัณฑ์เห็ด” ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เห็ดแห่งแรกของประเทศไทย และของเอเชีย!! จากนั้นพิพิธภัณฑ์ ไจ้เกอร์ จะพาไปพบการรักษาที่เรียกว่า “ผึ้งบำบัด” ที่มีมานาน และมีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยอียิปต์ กรีก และจีนโบราณ และเริ่มเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีแนวคิดปรัชญาพื้นฐานในการใช้วิถีทางธรรมชาติในการรักษาโรคที่เรียกว่า อาหารเป็นยาก่อให้เกิดพลังด้านโรค ผึ้งใช้รักษาคนได้อย่างไร?

ละครสุดยอด เวลา 15.00 น.

ตอน “คลิปลับครีปม” เมื่อ สุดยอด (แดน วรเวช) ได้หลุดปากพูดออกไปว่าตนเองรู้สึกยังโง่งกับ โบว์ (ส้ม-มารี เออเจนี เลอเลย์) แต่แล้วทำไมจู่ๆ สุดยอดก็ได้เกิดอาการกระวนกระวายเหมือนทำอะไรผิดมา จนทุกคนเริ่มสงสัย เนื่องจากมีการจัดประกวดให้ส่งคลิปวิดีโอจากที่บ้านให้เข้ามาร่วมสนุก ซึ่งงานนี้จึงทำให้ โบว์ และวงดรีมเฮาส์ ได้ส่งคลิปเข้าประกวด แต่เรื่องราวไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น เพราะก่อนที่ทุกคนจะส่งคลิปไปยังรายการได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อการด์เกิดหล่น และได้สลับการด์กัน จึงทำให้การด์ที่ส่งไปไม่รู้จะถูกหรือผิด เพราะทั้งสองต้องรีบส่งให้ทันเวลา เหตุการณ์จะกลับตาลปัตรอย่างไร???

ละครบางรักซอย 9 เวลา 18.00 น.

ตอน ณเดชหาคู่ ครูครี ครูครี ทำเอาชัดเจน (แห่ง ศักดิ์สิทธิ์) โกรธควันออกหู!! เมื่อจู่ๆ แป้ง (อ้อม พียดา) ก็ชวน ณเดช (แมน ศุภกิจ) หนุ่มที่กำลังแฮตกันมาเจอที่บ้าน งานนี้จะบ้านแตกขนาดไหน?